



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. เครือรัฐออสเตรเลีย

● รัฐบาลกำหนดมาตรการเข้มงวดมากขึ้นในการอนุมัตินำตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ามาทำงานชั่วคราว

๒. สหราชอาณาจักร

● สภาผู้แทนราษฎรมิมติเห็นชอบข้อเสนอของรัฐบาลที่ต้องการจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนครบวาระ

๑. เครือรัฐออสเตรเลีย : รัฐบาลกำหนดมาตรการเข้มงวดมากขึ้นในการอนุมัตินำตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ามาทำงานชั่วคราว (วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐)

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรีมัลคอล์ม เทิร์นบูล ได้แถลงว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีแผนการที่จะยกเลิกระเบียบการอนุมัตินำตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้ามาทำงานชั่วคราวที่ออสเตรเลีย หรือที่เรียกว่า วีซ่า ๔๕๗ โดยจะใช้หลักเกณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะพิจารณาถึงประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการทำงานและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรับแรงงานต่างชาติที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและกระตุ้นการจ้างแรงงานชาวออสเตรเลียเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูลได้กล่าวที่ออสเตรเลียเป็นประเทศพหุสังคมที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งของโลก เป็นประเทศที่มีลักษณะสังคมนานาชาติที่มีการอพยพย้ายถิ่นสูง อย่างไรก็ตาม แรงงานชาวออสเตรเลียควรต้องได้รับสิทธิพิเศษในการพิจารณาเข้าทำงานของประเทศออสเตรเลียลำดับแรก

อนึ่ง การที่รัฐบาลออสเตรเลียมีนโยบายลดจำนวนแรงงานต่างชาติ และสนับสนุนให้พิจารณาว่าจ้างชาวออสเตรเลียเข้าสู่ระบบงานเป็นลำดับแรก อาจกล่าวได้ว่า เป็นผลสะท้อนจากแนวนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่กำหนดให้การอนุมัตินำตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้าไปทำงานที่สหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า วีซ่า H1-B เหลือเพียงปีละ ๘๕,๐๐๐ คนเท่านั้น และส่งเสริมให้บริษัทและผู้ประกอบการในประเทศว่าจ้างแรงงานชาวอเมริกันแทนแรงงานต่างชาติที่มีค่าจ้างต่ำ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลสหราชอาณาจักรฯ ด้วยเช่นกัน ซึ่งนางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ตัดสินใจแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป คือ การส่งเสริมให้แรงงานสหราชอาณาจักรฯ ได้มีงานทำเป็นลำดับแรก

อย่างไรก็ตาม ระเบียบการใหม่สำหรับขอนำตรวจลงตราหนังสือเดินทางเข้าประเทศสำหรับแรงงานต่างชาติ รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้เริ่มดำเนินการในอีก ๒ ปี และ ๔ ปีข้างหน้าตามลำดับ ผู้ประกอบการชาวออสเตรเลียที่ประสงค์จะว่าจ้างแรงงานต่างชาติมากกว่าแรงงานชาวออสเตรเลียถูกกำหนดให้มีส่วนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อให้มีทักษะความเชี่ยวชาญเทียบเท่าแรงงานชาวออสเตรเลีย รัฐบาลออสเตรเลียจะประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ในขณะที่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของออสเตรเลียแสดงทัศนคติต่อการที่รัฐบาลจะดำเนินการลดจำนวนแรงงานต่างชาตินั้น ควรต้องแน่ใจว่าแรงงานชาวออสเตรเลียได้รับการฝึกอบรมและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน มิฉะนั้นอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและตลาดแรงงานในอนาคตของประเทศ

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๑๘ เมษายน ๒๕๖๐)

<http://www.sbs.com.au/news> (๑๙ เมษายน ๒๕๖๐)

๒. สหราชอาณาจักรฯ : สภาผู้แทนราษฎรมิมติเห็นชอบข้อเสนอของรัฐบาลที่ต้องการจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนครบวาระ (วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐)

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ นางเทเรซ่า เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรฯ ได้แถลงว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนครบวาระการบริหารประเทศ เนื่องจากรัฐบาลต้องการเสียงสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มมากขึ้นในการเจรจาถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งถือเป็นก้าวอย่างที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเมย์ได้เคยประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนครบวาระในปี ๒๕๖๓

ต่อมา วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักรฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางหลายประเด็น เช่น ความชัดเจนในการแยกออกจากสหภาพยุโรป ความไม่เท่าเทียมกันของประเทศในภูมิภาค และอนาคตของสกอตแลนด์ซึ่งเรียกร้องให้ทำประชามติแยกตัวเป็นอิสระ เป็นต้น และในที่สุดได้ลงมติเห็นชอบต่อข้อเสนอของรัฐบาลที่ต้องการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๕๒๒ เสียงต่อ ๑๓ เสียง ทั้งนี้ คาดว่าสภาผู้แทนราษฎรจะประกาศยุบสภาในวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายสหราชอาณาจักรฯ ที่บัญญัติให้การยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องมีขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไป ๒๕ วันทำการ โดยที่สภาผู้แทนราษฎรอาจพิจารณาหยุดดำเนินการก่อนหน้านั้นก็ได้เช่นกัน

การลงมติวาระพิเศษดังกล่าวของสภาผู้แทนราษฎรเป็นผลจากความแปรปรวนทางการเมืองของสหราชอาณาจักรฯ ที่มีขึ้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ทราบผลการลงประชามติให้ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเมื่อปีที่แล้ว ในเวลาเดียวกันนี้ เยอรมนีและฝรั่งเศสกำลังจัดการเลือกตั้งทั่วไปเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนผ่านการเมืองของประเทศมหาอำนาจทั้งสามของยุโรปย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคยุโรป สำหรับกระบวนการเจรจาถอนตัวของสหราชอาณาจักรฯ ออกจากสหภาพยุโรปต้องล่าช้าไปจากกำหนดเดิม ซึ่งนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลและคณะกรรมการสหภาพยุโรปเห็นพ้องกันว่ากระบวนการเจรจาจะเริ่มต้นอย่างจริงจังภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นแล้ว ในขณะที่ฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปมีความหวังว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้กระบวนการเจรจาสะดุดลง ดังที่มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนสหราชอาณาจักรฯ ปรากฏผลว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยมีความคิดเห็นคัดค้านกับความประสงค์ของนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการเจรจาดังกล่าว

ที่มา : <http://www.nytimes.com> (๑๙ เมษายน ๒๕๖๐)

<http://edition.cnn.com> (๑๙ เมษายน ๒๕๖๐)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๔ เมษายน ๒๕๖๐